



สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒-๓ โทรสาร ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th

ประกาศสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ที่ 3/2558

เรื่อง บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2557

ตามที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจำปีนั้น คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นสมควรประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2557 ดังนี้

1. นางจุรี สังขิณโณ

ศูนย์การศึกษานอกกระบวนและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษิตตามอัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกกระบวนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รับผิดชอบงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา ศูนย์ไอซีที ห้องสมุด กศน.ตำบล บ้านหนังสือ อัจฉริยะ การจัดการศึกษานอกกระบวนและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการและเด็กเร่ร่อน สร้างนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านในเชิงประจักษ์ เช่น สนุกอ่าน สนุกคิด อ่านเขียนเรียนเล่น เมนูหนังสือแนะนำ อักษรซ่อนคำ พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนผ่านหนังสือในรูปแบบนวัตกรรม จัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลคนดีศรีสงขลา รางวัลรองชนะเลิศ Living Library Award รางวัลบรรณารักษ์ดีเด่น รางวัลห้องสมุดประชาชนดีเด่น รางวัลครูสอนดี รองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 4 และ รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ขวลิต (ด้านการพัฒนาห้องสมุด)

2. นางดวงสุดา ทังพรหม

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาการ จังหวัดขอนแก่น

ปฏิบัติหน้าที่ครูและวิทยากรสร้างผู้นำการอ่าน มีผลงานทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพห้องสมุด การบริการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง แหล่งบริการสารสนเทศ จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมออมสิน เล่าสู่กันฟัง อ่านดีมีรางวัล สัมหล่น หนังสือแผ่นเดียว ห้องสมุดเคลื่อนที่ หนังสือสู่ชุมชน ประกวดเรื่องสั้น เขียนเรียงความ แข่งขันสรวลัญญะ แต่งกาพย์ยานี และคุณธรรมเยาวชนไทย ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลประกวดสื่อการสอนดีเด่น รางวัลการส่งเสริมการอ่านดีเด่น รางวัลพัฒนาห้องสมุด 3ดี จาก สพม. เขต 25 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ขนาดกลาง จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

3. นางทิพย์วรรณ คงเนตร

โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จนเป็นที่ศึกษาดูงานของนักเรียนและครูในชุมชน เป็นวิทยากรอบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ในการประชุมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นครูฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัลเกียรติยศ ระดับเหรียญทองในกิจกรรมประกวด หนังสือเล่มเล็กหลายปี และต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลห้องสมุดดีเด่น จาก สพม. เขต 39

4. นางเบญจมาศ ศิริรัตน์

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุดกว่า 16 ปี โดยนำหลักการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตมาปรับ ใช้ในด้านการบริหาร บริการ กิจกรรม และสร้างบรรยากาศภายในห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ การบริหาร บริการและกิจกรรม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำตำราวิชา ห้องสมุดกับการสื่อสารสนเทศ พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดวิทยาลัย จัดกิจกรรมโรงเรียนรักการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ โดย นำหลักการทำห้องสมุดมีชีวิตมาใช้ในวิทยาลัย โครงการยุวบรรณารักษ์ โครงการวันนี้หนู ๆ อ่านหนังสือหรือยัง ยอด นักอ่าน ยอดนักไอที ตลาดนัดหนังสือ นักข่าวน้อย เป็นต้น มีผลงานเชิงประจักษ์ส่งผลให้ได้รับรางวัลห้องสมุด อาชีวศึกษาดีเด่น ขนาดเล็ก ในพ.ศ. 2556 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

5. นางสาวปิยรัตน์ จินดารักษ์

โรงเรียนปัญญาوارคุณ กทม.

หัวหน้างานห้องสมุด และประธานชมรมค่านิยมอาสาพัฒนาห้องสมุด มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด จัดสถานที่ และสร้างบรรยากาศให้น่าดู จัดหาหนังสือ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนักเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ค่ายรักการอ่าน สาระจากเส้นเสียง ประกวดมุมหนังสือในห้องเรียน ประกวดคำขวัญ ประกวดที่คั่นหนังสือ กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ประกวดยอดนักอ่านดีเด่น ริเริ่มนำระบบโปรแกรมห้องสมุด อัตโนมัตินำมาใช้ เพื่อให้บริการเชิงรุกทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

6. นางพัชรินทร์ โรจนวิทย์

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุลศกกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี

ผู้บริหารห้องสมุดและหัวหน้างานห้องสมุด ตั้งแต่พ.ศ. 2525 ถึงปัจจุบัน มีผลงานทางด้านวิชาการ วิชาชีพบรรณารักษ์ โดยพัฒนาห้องสมุด ผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง จนได้รับคัดเลือกเป็นห้องสมุด เอลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2539 พัฒนาห้องสมุดจนได้รางวัล ห้องสมุดโรงเรียนยอดเยี่ยม ประจำปี 2549 จาก สพฐ. โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พ.ศ. 2550 คณะทำงานพัฒนาชุดฝึกอบรมครู บรรณารักษ์ กรมสามัญศึกษา วิทยากรอบรมครูผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ครูบรรณารักษ์ดีเด่น รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของจังหวัดราชบุรี ครูแกนนำ: ครูบรรณารักษ์ตามโครงการยกระดับคุณภาพครู ครูเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

7. นางพะยอม ยุวะสุด

โรงเรียนถาวรานุกุล จ.สมุทรสงคราม

หัวหน้างานห้องสมุด หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ โดยพัฒนาห้องสมุดตั้งแต่พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน มีผลงานทางด้านวิชาการ วิชาชีพ บริการและกิจกรรมรูปแบบหลากหลาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยยกระดับการอ่านของเยาวชนให้สูงขึ้น ฝึกฝนนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดตั้งชมรมรักการอ่านในโรงเรียน จัดโครงการรักการอ่าน ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างนวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในรูปแบบเกมส์การอ่าน ฝึกทักษะการใช้ห้องสมุด ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุดดีเด่น กรมสามัญศึกษา ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น ขนาดใหญ่ กรมสามัญศึกษา ห้องสมุดดีเด่นเขตการศึกษา 5 รางวัลการอ่านเฉลิมพระเกียรติดีเด่น รางวัลการจัดกิจกรรมสถานศึกษา รักการอ่าน สานสู่ฝัน โรงเรียนแกนนำส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลบุคลากรดีเด่น สาขาวิทยบริการ เป็นต้น

8. นางสาวพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยทรัพยากร และอาจารย์ผู้สอนภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ บริหารและพัฒนา สำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อตอบสนองความต้องการของอาจารย์และนิสิต ในการศึกษา ค้นคว้า และงานวิจัย โดยจัดโครงการพัฒนาห้องสมุด 3ดี อย่างต่อเนื่อง จัดทำคลังความรู้จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล บริการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ กิจกรรมเสียงธรรมแก่ผู้พิการทางสายตา กิจกรรมมอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม มีผลงานวิจัยและวิชาการในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์มากมาย เป็นวิทยากรให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ให้แก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลายแห่ง เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตสู่สังคม

9. นางมาลัย ทัพพณี

โรงเรียนวัดดอนคา จังหวัดนครสวรรค์

ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน มีผลงานทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ บริการและกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการ Read Thailand รายงานผลการใช้เกมบิงโกคำศัพท์ฝึกทักษะการอ่าน ส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้น ป.6 สูงกว่าระดับประเทศ นักเรียนได้รับรางวัลพัฒนา นวัตกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในระดับยอดเยี่ยม และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ต้นแบบ สปช. ส่งผลให้ได้รับรางวัลดีเด่น ครูรักการอ่าน รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ รางวัลระดับยอดเยี่ยมคลินิกครู ครูดีศรีสบเมย ครูดีศรีแผ่นดิน ครูเกียรติยศ หนึ่งแสนครูดี ครูผู้สอนนักเรียนเหรียญทองระดับชาติสองปีซ้อน การทำหนังสือเล่มเล็ก และได้รับคัดเลือกเป็นห้องสมุดโรงเรียนมีชีวิตต้นแบบ จาก สพฐ.

10. นางมยุรี พรนิมิตร

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนจักรคำคณาทร อุทิศตนบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนกว่า 35 ปี ตั้งแต่เป็นวิทยากรส่งเสริมการอ่าน พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นมาตรฐาน สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในกลุ่มโรงเรียน

และชุมชน พัฒนารูปแบบสมุดบันทึกการอ่านและนำไปเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในเครือข่าย จากการอุทิศตนพัฒนาห้องสมุด ส่งผลให้ได้รับรางวัลดีเด่นต่าง ๆ อาทิ รางวัลส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม

11. นางวนิดา รอดภัย

โรงเรียนชุมชนทางตลิ่งชัน กทม.

ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ที่มุ่งมั่นพัฒนาห้องสมุด ด้วยการฝึกฝนยุวบรรณารักษ์ให้ช่วยกันจัดห้องสมุดให้มีชีวิต จัดเอกสารประกอบการเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคุณค่าและเห็นความสำคัญของห้องสมุดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน จัดเอกสารประกอบการเรียนชุดมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นช่องทางสำคัญในการแสวงหาความรู้ โดยการประกวดเล่านิทาน จนนักเรียนนักเล่านิทาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 อีกทั้งยังนำความรู้ ความสามารถเป็นผู้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดชุมชนกับบ้านหนังสือชุมชนทางตลิ่งชัน ส่งผลให้ได้รับรางวัล อาทิ ครูดีศรีตลิ่งชัน หนึ่งแสนครูดี เป็นต้น

12. นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดผู้พัฒนาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ บริหาร บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ริเริ่มจัดประชุมทางวิชาการของสำนักหอสมุด ตั้งแต่พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ พัฒนาทรัพยากรห้องสมุด เช่น บอกรับ WorldCat จาก OCLC ทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดกว่า 72,000 แห่ง ใน 171 ประเทศ ติดตั้งระบบ SFX เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริการด้วยระบบ Open Source, ระบบ CONTENTdm พัฒนาอาคารหอสมุดป่วย อีจิปาถะ จนได้รับรางวัลด้านประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขยายบริการยืมระหว่างห้องสมุดต่างประเทศ เพิ่มช่องทางการใช้บริการหนังสือรูปเล่มและดิจิทัล ส่งผลให้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการบริหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของ OCLC ระหว่างพ.ศ. 2555 - 2558

13. นางสุจิตา เจริญขวัญ

โรงเรียนโนนคุณวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ

ครูบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และใช้ความรู้ ความสามารถในการบริการผู้ใช้ให้เข้าถึงสื่อสารสนเทศ อุทิศตนทำหน้าที่บรรณารักษ์โดยสละเวลา อุทิศตน ทั้งงานสอน และงานพัฒนาห้องสมุดตั้งแต่พ.ศ. 2536 สร้างและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เข้าโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน พัฒนานักเรียนด้อยโอกาส ปรับบรรยากาศภูมิทัศน์ จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียน นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลยุวบรรณส่งเสริมการอ่าน รางวัลเหรียญทอง ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้นำอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ รางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ขนาดกลาง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

14. นางสุนันทา บุญเอนก

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์และหัวหน้างานห้องสมุดเป็นเวลากว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ในการพัฒนาห้องสมุด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ทุกคน ริเริ่มสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยแนวคิด Knowledge Delivery หรือ ความรู้ตามสั่ง โดยตั้งชุมชนยุวบรรณารักษ์ นำความรู้สู่บุคคลอื่นผ่านกิจกรรม อาทิ สายด่วนชวนอ่าน ถนนคนรักการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่ สังคมรดกสู่ชุมชนคนรักการอ่าน เพื่อให้ใช้เวลาว่างอย่างมีค่า การนำหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านกับครอบครัว ส่งผลให้ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศห้องสมุดรักการอ่าน 3 ปีซ้อน รางวัลโรงเรียนรักการอ่าน 3 ปีซ้อน ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง OBEC Award เป็นต้น

15. นางสาวรรณา ธนพัฒน์

ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาและบริหารสารสนเทศมาตรฐาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ปฏิบัติงานกว่า 30 ปี ในการบริหารและจัดการเอกสารและสารสนเทศ มาตรฐานไทย มาตรฐานต่างประเทศ มาตรฐานภูมิภาค มาตรฐานระหว่างประเทศ กฎระเบียบทางวิชาการ ตลอดจน เอกสารด้านการรับรองคุณภาพ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง เป็นวิทยากรบรรยาย เขียนตำรา และจัดทำคู่มือ ด้านสนเทศมาตรฐานแก่สถาบันการศึกษาหลายแห่ง จนได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับกอง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ใน พ.ศ. 2547

16. นางอมร สังข์นาค

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด บริหารห้องสมุดด้วยระบบคุณภาพ จัดทำเอกสารและคู่มือแผนคุณภาพเพื่อพัฒนาและบริหารห้องสมุดด้วยระบบ PDCA นำระบบโปรแกรมอัตโนมัติมาใช้ในงานห้องสมุด พัฒนาการสอนรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ จัดทำสื่อการเรียนการสอนการรู้สารสนเทศ และ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน รวมทั้งจัดทำ e-Book ด้านห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ครูผู้สอนดีเด่น รางวัลสื่อการเรียนการสอน จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเอกสารประกอบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงาน สื่อการสอน e-Book เรื่อง ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

(ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแมนมาส ขวลิขิต)

นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย